

สารพันปัญหา? สารหน้ารัฐ

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ เกียร์ต่ำลดอุบัติเหตุถนนลาดชัน ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

จากข่าวสั้นทันโลก ไทยรัฐวันที่ 14 ส.ค.2563 เรื่อง "รถพ่วงชนไฟลุก" ตามรายงานข่าวบอกว่า รถพ่วงชนลงมาเกิดเบรกแตกพ่วงชนท้ายรถกระบะ เกิดไฟไหม้ทั้งสองคัน ถนนสาย 304 เป็นถนนที่อันตรายสุดๆ เพราะมีทางลงเขาที่ยาวมากยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ทุกครั้งที่อ่านข่าวอุบัติเหตุบนถนนสายนี้ซึ่งมีบ่อย ให้นึกเสียดายความสูญเสียที่เกิดขึ้น มันไม่น่าสูญเสียเลย ถ้าเพียงคนขับรถรู้วิธีการขับรถลงเขาที่ถูกต้อง

รถทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกคัน จะมีหนังสือคู่มือการใช้รถ ในหนังสือพูดถึงเรื่องการใช้เกียร์มีการเตือนให้ใช้เกียร์ต่ำเวลาขับรถลงทางลาดชันยาวๆเพื่อชะลอรถ เพราะชะลอโดยใช้เบรกอย่างเดียว แซ่เบรก



เมื่อเบรกไม่มีเวลาชะลอความร้อน ความร้อนเบรกก็จะสูงขึ้นจนเบรกไหม้แล้วสิ้นหมดสภาพ อาการเหมือนเบรกแตกเลย ทั้งที่เบรกไม่ได้แตก

ปัญหามันว่าจะทำอย่างไรให้ความร้อนนี้แพร่หลาย โดยเฉพาะกับคนขับรถใหญ่ที่หนัก รถที่ง่ายต่อการเกิดเบรกสั่น ถ้าแพร่หลายทำได้จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 304 ได้มาก เป็นผลดีต่อตัวคนขับและผู้ร่วมใช้ถนนด้วย.

ศุภพงษ์ มังกรกาญจน์

ตอบ คุณศุภพงษ์

ที่จริงถนนสายนี้ถูกพูดถึงในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรมทางหลวงก็พยายามหามาตรการแก้ไขปัญหามาตลอด

ทั้งปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายถนน และ

ลดสูญเสียถนนลาดชัน รถใหญ่ใช้เกียร์ต่ำ ช่วยได้ สกสว.ต้องขับเคลื่อนภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ใช้งบฯลงทุนจำนวนมากเพื่อทำทางยกระดับ-อุโมงค์ผ่านพื้นที่ป่าใหญ่เชื่อมต่อ 2 อุทยาน คือ เขาใหญ่-ทับลาน เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมทั้งขณะนี้การขยายถนนก็แล้วเสร็จไปแล้ว ช่วงตอนไปแล้ว คาดว่าไม่นานคงจะเสร็จครบทั้งเส้นทาง "ปักธงชัย-วังน้ำเขียว-กบินทร์บุรี"

ทั้งนี้ที่เห็นว่าทำได้คือถนนช่วงทางลงเขาที่มีความลาดชันสูง หรือทางโค้งที่ส่วนใหญ่มักเกิดอุบัติเหตุกับถนนช่วงทางลงเป็นส่วนใหญ่นอกจากราวเหล็กกันทาง มีบางจุดมีการจัดทำ "ทางเบี่ยง" เพื่อชะลอความเร็วของรถบรรทุก รถสิบล้อ หกล้อ หรือรถพ่วงขนาดใหญ่

ไม่ให้รถใหญ่เหล่านี้เกิดปัญหาหลุดโค้งหรือเบรกสั่นหมดสภาพ เบรกแตก

แต่ก็ยังเห็นว่าทางเบี่ยงในลักษณะนี้น้อยอยู่ จึงน่าจะเป็นอีกมาตรการที่ต้องฝากกรมทางหลวงไว้พิจารณาจัด โครงการก่อสร้างเพิ่มเติม "ทางชะลอความเร็ว" ในลักษณะนี้ให้มากขึ้น จะช่วยลดความสูญเสียได้

รวมทั้งฝากเรื่องการใช้เกียร์ต่ำอย่างที่มีการเสนอมาข้างต้น ก็พยายามรณรงค์บอกกล่าวต่อให้เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นไปได้ฝากกรมทางหลวงช่วยดูเรื่องนี้ให้

จะจัดทำป้ายเตือน ป้ายแนะนำในเรื่องนี้ให้มากขึ้น หรือจะมีมาตรการอื่นใดให้การใช้รถใช้เส้นทางถนนสายนี้ปลอดภัยลดความสูญเสียมหาศาลในแต่ละปี นั่นก็จะเป็นเรื่องที่ดียิ่ง!

ชัย เสดเดอร์

ขับเคลื่อนภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีระดมสมอง สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ขับเคลื่อนภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว และสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรม

ทัศนีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา

เพื่อระดมความคิดเห็นทั้งภาคนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคมทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาโดยเศรษฐกิจ และสังคมระดับภูมิภาค

ดร.เอนก ได้ปาฐกถาพิเศษช่วงหนึ่งว่า ประเทศไทยนับเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่ชายแดนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงมาก เราได้เปรียบดุลการค้าเกือบทุกชายแดน ดังนั้นไม่ควรคิดว่าชายแดนของเราเป็นแค่เขตป่าเขาที่มีความมั่นคงเป็นหลัก แต่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน 600 ล้านคน ดึงดูดความสนใจจากยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย หรือทวีปอื่นๆ จึงต้องมองการขับเคลื่อนภูมิภาคด้วยภาพใหญ่

สกสว.เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา พัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นต้องเห็นประเทศเป็นโอกาสถ้ามีปัญหาที่เปลี่ยนให้เป็นโอกาส ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ต้องคิดแบบมีขั้นมีเชิง มีกลยุทธ์ มีความพลิกแพลงได้

ขณะที่รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ภาพในอนาคตที่อยากเห็นคือการรับรู้และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงตามบริบทพื้นที่ มีแผนด้าน ววน. เชิงพื้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเกิดการบูรณาการร่วมกับภาคประชาสังคมท้องถิ่น วิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ มีการพัฒนา นักวิจัยเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น



เพื่อเป้าหมายกระจายความเจริญลดช่องว่าง รายได้ เพิ่มเมืองศูนย์กลางจังหวัดให้เป็นเมือง น่ายุ่พัฒนาฐานเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าลงทุนในพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ขยายแดนให้แก่ละภูมิภาคขับเคลื่อน พัฒนาเตรียมพร้อมสู่อนาคต

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการเสวนาที่น่าสนใจอาทิ ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทยด้วย ววน., เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อพื้นที่และชุมชน, ขับเคลื่อนธุรกิจและวิสาหกิจภูมิภาคด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง เพื่อร่วมผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้!

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th